

ข. กลุ่มภาคข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

สภาพปัญหา	แนวทางแก้ไขปัญหา	ข้อเสนอแนะอื่นๆ	แหล่งที่มา
<p><u>แนวทางปฏิรูปทางการเมือง</u></p> <p>๑. นักการเมืองเข้ามามีบทบาทในการจัดการดำเนินการทำงานของข้าราชการ ทำให้บางครั้งทำให้ข้าราชการต้องกระทำผิดมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>๒. นโยบายของรัฐบาลไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย ทำให้ขาดความมั่นคงทางการเมือง ในระดับท้องถิ่นต้องปรับตามนโยบายรัฐบาลใหม่ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และนโยบายส่วนใหญ่เป็นแบบประชานิยมส่งผลกระทบต่อทั้งด้านงบประมาณและการพัฒนาทางการเมืองในระยะยาว</p>	<p>๑. ลดบทบาทของนักการเมืองที่จะเข้าแทรกแซงหน้าที่ของข้าราชการ สร้างกฎเกณฑ์ หรือช่องทางร้องเรียนของข้าราชการที่มีต่อนักการเมือง มีระบบการปกป้องคุ้มครองข้าราชการ</p> <p>๒. การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด แก้ไขระเบียบกฎหมายกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ของนักการเมืองให้มีความเหมาะสมรวมทั้งบทบาทและอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อข้าราชการประจำ</p>	<p>๑. เร่งปฏิรูปทางการเมือง สร้างความรู้ถึงเหตุและผลที่ต้องปฏิรูปให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๒. ยกระดับความสำคัญของท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการพัฒนามากกว่าปัจจุบัน โดยจัดกำลังบุคลากรงบประมาณ อำนาจหน้าที่ให้มากกว่าปัจจุบัน</p>	<p>กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มข้าราชการ ประชาชน แกนนำการเมือง กลุ่มเอกชน</p>
<p><u>แนวทางปฏิรูปทางการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารประเทศ</u></p> <p>๑. นักการเมืองขาดจริยธรรมที่ดี ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน นักการเมืองยังถูกยึดติดกับมติของพรรค โดยขาดการเป็นตัวตนของตัวเอง</p> <p>๒. การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งหรือการโอนย้ายใช้ระบบอุปถัมภ์</p>	<p>๑. มีการป้องกันการดำเนินงานที่ผิดระหว่างนักการเมืองและข้าราชการ สร้างการตรวจสอบและป้องกันจากนักการเมืองที่จะข่มเหงหรือใช้อำนาจในการบีบบังคับข้าราชการให้กระทำในสิ่งที่ผิด เพิ่มบทลงโทษทั้งในตัว of นักการเมืองและข้าราชการ</p> <p>๒. ผู้มีอำนาจในการเลื่อนยศ เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง จะต้องพิจารณาจากผลงาน ความรู้ ความสามารถ ไม่ซื้อขายตำแหน่ง หรือใช้ระบบอุปถัมภ์</p>	<p>๑. สร้างภูมิคุ้มกันด้านต่างๆที่นักการเมืองจะมามีบทบาท บังคับข้าราชการ และควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับนักการเมืองหรือข้าราชการ ที่ใช้อำนาจหน้าที่ในการประพฤตินิชอบ</p>	

<p><u>แนวทางปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม</u></p> <p>๑.กระบวนการยุติธรรม ถูกข่มขู่ หรือแทรกแซง จากนักการเมือง หรือ แกนนำทางการเมือง ทำให้การทำงานของกระบวนการยุติธรรมไม่เต็มร้อย</p>	<p>๑.มีการคุ้มครองกระบวนการยุติธรรม สร้างมาตรฐานที่ดีสำหรับกระบวนการยุติธรรม ลดการแทรกแซงจากอำนาจต่างๆที่เข้ามาในกระบวนการยุติธรรม ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และให้ความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค</p>	<p>๑.ต้องปรับปรุงระบบการให้ความยุติธรรมกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ทนายอัยการ ผู้พิพากษาให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน บูรณาการการทำงานร่วมกัน และควรแก้ไขระเบียบกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างข้าราชการประจำ กับนักการเมือง</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูป การบริหารราชการแผ่นดิน</u></p> <p>๑.การจัดสรรงบประมาณ กระจายให้กับราชการส่วนภูมิภาค ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ</p> <p>๒.การขาดความเป็นอิสระในการทำงานของท้องถิ่น มีการล้วงลึกตรวจสอบในการปฏิบัติงานโดยไม่คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น อ้างข้อจำกัดต่างๆมากมาย</p>	<p>๑.เพิ่มงบประมาณให้กับราชการส่วนภูมิภาคให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินการในด้านต่าง ๆ</p> <p>๒.ควรระบุให้ชัดเจนในอำนาจหน้าที่ของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในการบริหารงาน เพื่อให้การกระจายอำนาจได้อย่างทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนกัน แบ่งแยกการทำงานระหว่าง ภูมิภาค กับ ท้องถิ่นให้ชัดเจน</p>	<p>๑.ควรเพิ่มงบประมาณในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินการด้านต่าง ๆ และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย</p> <p>๒.ควรระบุอำนาจหน้าที่และเนื้อหา ปริมาณงาน ข้อห้าม ข้อจำกัดของท้องถิ่นให้ชัดเจน และให้หน่วยงานตรวจสอบ กำหนดแนวทางการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อให้ท้องถิ่นปฏิบัติงานได้ถูกต้อง</p>	

<p><u>แนวทางปฏิรูปการทุจริต</u></p> <p>๑. ไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง</p> <p>๒. การทุจริตเชิงนโยบาย เช่น การรับจำนำข้าว การก่อสร้างปรับปรุงถนน</p>	<p>๑. รมรungskีให้มีการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาในการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ให้มากขึ้น</p>	<p>๑. ข้อมูลของภาคราชการควรให้มีความโปร่งใสและเข้าถึงง่ายและปลอดภัย</p> <p>๒. ประชาชนสามารถตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐได้</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปการศึกษา</u></p> <p>๑. สถานศึกษายังขาดแคลนเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนและบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าโรงเรียนในเมืองมาก</p> <p>๒. มีการรวมศูนย์บริหารจัดการศึกษามากเกินไปควรกระจายการบริหารงานลงไปให้ครู อาจารย์ระดับต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง</p>	<p>๑. มีการทดสอบประเมินผลคุณภาพ ความรู้ ความสามารถในการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โดยคนในท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินผล</p> <p>๒. สอนให้เด็กคิด วิเคราะห์ ให้เป็น อย่าเน้นท่องจำ และควรบรรจุบุคลากรให้เพียงพอ</p>	<p>๑. ควรประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนและของครูอาจารย์ อย่างจริงจังโดยบุคคลภายนอก เพื่อความโปร่งใส</p> <p>๒. ส่วนกลางควรกระจายวัสดุอุปกรณ์ การเรียน การสอนให้มีความเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ</u></p> <p>๑. ไม่ได้เข้าไปให้การสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ข้าราชการในท้องถิ่นมีปัญหานี้สินเพิ่มขึ้น</p>	<p>๑. ให้การสนับสนุนงบประมาณกับสหกรณ์ชุมชน และให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านผลผลิตให้มากขึ้น</p> <p>๒. อบรมอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มเติมแก่ผู้มีรายได้น้อย</p>	<p>๑. ต้องยกเลิกนโยบายประชานิยม ต้องให้ประชาชนอยู่กับสภาพนโยบายที่แท้จริงในการประกอบอาชีพต่างๆ แต่ต้องสนับสนุนในการประกอบอาชีพอย่างจริงจัง</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านข้อมูลข่าวสาร</u></p> <p>๑. ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ซ้ำซ้อนหรือคล้ายกันจึงทำให้เกิดการสับสนในการปฏิบัติตามคำสั่งหรือตามแนว</p>	<p>๑. จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารเพียงหน่วยงานเดียวและให้ประสานทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่จะ</p>	<p>๑. จัดตั้งหน่วยงานในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน</p>	

<p>ทางการปฏิบัติที่มอบหมายมา</p>	<p>ถือเป็นแนวทางเดียวกัน</p>		
<p><u>แนวทางปฏิรูปความเหลื่อมล้ำทางการเมือง</u> ๑.ปัญหาการเมืองทำให้กระบวนการทำงานและการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า</p>	<p>๑.แก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เป็นอยู่และมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน</p>	<p>๑.จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการกับปัญหาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เดินหน้าสู่ความเจริญต่อไป</p>	
<p><u>แนวทางปฏิรูปด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u> ๑.ไม่มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงเวลามีปัญหาจึงไม่ค่อยได้รับการแก้ไข</p> <p><u>ปฏิรูปด้านอื่น ๆ</u> ๑.ยาเสพติด</p>	<p>๑.จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่และพัฒนาเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม</p> <p>๑.ให้ผู้รักษากฎหมาย บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด ๒.สถานศึกษา ก็ควรให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดและสอดส่องดูแลนักเรียนนักศึกษาให้ปลอดภัยจากยาเสพติด</p>	<p>๑.มีการพัฒนาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในพื้นที่เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดแก่ประชาชนและสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.ควรรณรงค์ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น และให้ประชาชนและเยาวชนได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ๒.ดำเนินการตามโครงการรั้วสีขาว เพื่อให้สถานศึกษา และนักศึกษา ปลอดภัยจากยาเสพติด</p>	